

Số: /SLĐTBXH-LĐVL

Điện Biên, ngày tháng 12 năm 2022

V/v trả lời nội dung chất vấn của Đại biểu
Nguyễn Phú Đức tại kỳ họp thứ X Hội đồng
nhân dân tỉnh

Kính gửi: Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh.

Tại kỳ họp thứ X Hội đồng nhân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được nội dung chất vấn của Đại biểu Nguyễn Phú Đức, cụ thể như sau:

1. Nội dung câu hỏi chất vấn

Theo báo cáo số 350/BC-UBND ngày 02/12/2022 của UBND tỉnh về thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 cho thấy Trong lĩnh vực lao động, giải quyết việc làm, năm 2022 tạo việc làm mới cho 10.638 lao động, đạt 119,5% kế hoạch; tăng 17,73% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó xuất khẩu lao động được 157 người tăng 348,9% so với năm 2021. Đây là kết quả rất đáng mừng, cho thấy được sự nỗ lực và sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, trong đó phải nói đến sự tích cực của Sở lao động - Thương binh và Xã hội. Tuy nhiên, về xuất khẩu lao động qua năm bắt dư luận và sự phản ánh của người dân để đi XKLD được phải bỏ ra một mức chi phí ban đầu khá cao, ngoài nguồn vốn theo chương trình, người dân phải vay thêm ngân hàng và từ các quỹ, thậm chí có hộ phải vay nợ với lãi suất cao để đi XKLD. Những người có thu nhập như cam kết thì gia đình trả được nợ, thoát được nghèo, có gia đình vươn lên được khá giả. Nhưng có những trường hợp thu nhập rất thấp và thất thường không đúng theo cam kết ban đầu với đơn vị đưa người XKLD, do đó rất khó khăn cho một số hộ có người đi XKLD về trả nợ, có gia đình rơi vào hoàn cảnh khôn khó hơn với các khoản nợ.

Đề người lao động và gia đình lao động được đảm bảo và yên tâm trong việc đi XKLD có mức thu nhập ổn định góp phần thoát nghèo bằng con đường XKLD. Đề nghị Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho cử tri biết các giải pháp để đảm bảo an toàn cho XKLD, để người lao động thoát nghèo và có thể vươn lên làm giàu, chứ không rơi vào cái vòng luẩn quẩn đã nghèo đi XKLD càng nghèo hơn.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

- Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 của những năm trước, năm 2022 nhận định số lao động mất việc làm, chưa có việc làm lớn, số lao động này nhu cầu đi làm việc tại các doanh nghiệp, cũng như tham gia XKLD là cao; vì vậy, ngay từ đầu năm Sở đã xác định giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đã chủ động tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh, chỉ

đạo công tác GQVL trên địa bàn toàn tỉnh; Sở chủ động thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để thu hút mời các doanh nghiệp có nhu cầu tuyển lao động làm việc tại các nước có thu nhập cao, phù hợp lao động trên địa bàn tỉnh;

Trong năm đã tiếp nhận, thẩm định, ban hành văn bản cho phép, giới thiệu đến các huyện, thị xã, thành phố 13 doanh nghiệp tuyển lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, việc làm ổn định, thu nhập cao; năm 2022 nhu cầu tuyển của các doanh nghiệp trên 900 lao động.

- Về kết quả xuất khẩu lao động: Theo kết quả tra cứu trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Giới thiệu việc làm và tổng hợp báo cáo từ UBND các huyện, thị xã, thành phố, ước thực hiện năm 2022, toàn tỉnh có 157 người đi xuất khẩu lao động, tăng 348,9% so với năm 2021; năm 2022, người lao động tiếp tục lựa chọn các nước có việc làm ổn định, thu nhập cao để đăng ký tham gia XKLD như: lao động làm việc tại Nhật Bản 55 lao động, Hàn Quốc 41 lao động, chiếm trên 61% số lao động của tỉnh tham gia xuất khẩu lao động, thu nhập bình quân giao động từ 25 đến 35 triệu VNĐ/tháng; tại thị trường Đài Loan có 50 lao động, chiếm trên 31% số lao động của tỉnh tham gia xuất khẩu lao động, thu nhập bình quân từ 25 đến 30 triệu VNĐ/tháng; còn lại chỉ khoảng 7% lao động làm việc tại Singgapo, Hồng Kông, Malaysia...

- Mức chi phí ban đầu đã được các doanh nghiệp phối hợp Ngân hàng CSXH tỉnh Điện Biên quan tâm tạo thuận lợi; hiện nay người lao động tham gia XKLD được vay với lãi suất ưu đãi, mức cho vay bằng hợp đồng ký kết với doanh nghiệp; nếu vay từ 100 triệu đồng trở lên người lao động phải có tài sản bảo đảm tiền vay, nếu vay dưới 100 triệu đồng thì không phải thế chấp; rất thuận lợi đối với người lao động, gia đình người lao động khi tham gia XKLD.

Tuy nhiên, bên cạnh những yếu tố tích cực, hoạt động XKLD vẫn còn đâu đó hiện tượng lợi dụng lòng tin của người lao động để trục lợi thu các khoản chi phí ban đầu cao, mức thu nhập thấp không như cam kết như ý kiến của cử tri.

- Để người lao động và gia đình lao động được đảm bảo và yên tâm trong việc tham gia XKLD, thời gian tới Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện đồng bộ một số giải pháp trọng tâm sau:

+ Tiếp tục chủ động phối hợp các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về công tác XKLD; đặc biệt tuyên truyền sâu hơn, rộng hơn về phương thức, các thủ đoạn của các đối tượng thường lợi dụng xuất khẩu lao động để trục lợi, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động, gia đình người lao động.

+ Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân có nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài thì cần liên hệ trực tiếp với doanh nghiệp có đủ năng lực, tư cách pháp nhân, các doanh nghiệp công khai minh bạch các khoản phải đóng góp, cũng như các khoản chi phí ban đầu; kiên quyết không qua khâu trung gian để hạn chế tối đa đối tượng lợi dụng chiếm đoạt tài sản. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp, cá nhân có dấu hiệu lừa đảo xuất khẩu lao động, kịp thời thông báo cho cơ quan liên quan để giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Hiện nay, trên Trang thông tin của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, cũng như trang thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đăng tải đầy đủ các doanh nghiệp được cấp phép đưa người đi lao động tại nước ngoài, cũng như các thông tin liên quan đến thủ tục cần thiết để đi lao động tại nước ngoài.

+ Chủ động phối hợp UBND cấp huyện chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các phòng, đơn vị có liên quan, UBND cấp xã tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, giám sát của các doanh nghiệp tuyển dụng lao động đưa đi làm việc ở nước ngoài, nhằm sớm phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các doanh nghiệp, cá nhân "môi giới", "lừa đảo".

+ Tiếp tục phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện tốt việc hỗ trợ người lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài như đảm bảo tiền vay, hạn chế cho vay bằng hình thức rút tiền mặt, tăng cường công tác cho vay theo hình thức chuyển khoản, nhằm phòng ngừa rủi ro đối với người lao động, cũng như gia đình người lao động.

+ Cơ quan Lao động - Thương binh và Xã hội cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục tăng cường, chủ động phối hợp với cơ quan Công an tỉnh, công an các huyện, thị xã, thành phố; đặc biệt công an cấp xã theo dõi, nắm tình hình, có biện pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động lợi dụng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người lao động, gia đình người lao động.

Trên đây là nội dung trả lời chất vấn của Đại biểu Nguyễn Phú Đức tại kỳ họp thứ X Hội đồng nhân tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo Ban Văn hoá - Xã hội, Hội đồng nhân dân tỉnh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, LĐVL-GDNN.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Sơn